

VAI TRÒ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ NĂM 2014

Trần Quốc Tô*

Tỉnh ủy Thái Nguyên

TÓM TẮT

Năm 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh Thái Nguyên đạt 20%, tăng gấp 3 lần so với năm 2013 (6,7%), “đầu tàu” của tăng trưởng là hoạt động của các dự án lớn như Samsung, Núi Pháo. Dự án hoàn thiện, đi vào sản xuất, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, không chỉ là kết quả của quá trình tập trung nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư của doanh nghiệp, mà còn có sự tác động tích cực từ địa phương; trong đó yếu tố tác động mang tính quyết định là từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Thông qua nghiên cứu và phân tích các chỉ số, dữ liệu, từ đó tác giả đã tìm ra “hạt nhân” tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2014, bao gồm ngành, đơn vị cụ thể (thuộc về vĩ mô) và những chủ trương, quyết sách lớn của tỉnh (thuộc về vĩ mô). Bên cạnh đó, đã chỉ ra được những định hướng phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.

Từ khóa: GDP, Thái Nguyên, thu hút FDI; Nghị quyết số 09-NQ/TU

Năm 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh Thái Nguyên đạt 20%, tăng gấp 3 lần so với năm 2013 (6,7%). Đây là bước phát triển vượt bậc, trong đó có vai trò quyết định từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Nhận diện tăng trưởng cho thấy: “đầu tàu” kéo sự tăng trưởng kinh tế chính là sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của tỉnh, mà chủ yếu là từ các sản phẩm lắp ráp linh kiện điện tử (của Nhà máy Sam Sung Thái Nguyên) và khai thác, chế biến quặng đa kim (Mỏ đa kim Núi Pháo). Đó là kết quả của quá trình thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp và địa phương trong những năm qua. Tỉnh đã thực hiện tốt các chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, trong đó, coi trọng các yếu tố thúc đẩy đầu tư, phát huy tiềm năng, thế mạnh và tận dụng cơ hội để phát triển kinh tế. Năm 2014, Thái Nguyên trở thành tỉnh đứng thứ nhất về thu hút FDI của cả nước...

ĐẶT VẤN ĐỀ

Chính trị và kinh tế có mối quan hệ khăng khít với nhau. Mọi thể chế chính trị đều phải hướng đến việc tạo ra kinh tế cho đất nước; qua đó mang lại lợi ích kinh tế cho giai cấp

cầm quyền, cho mọi người dân. Lê nin viết: “...Xét đến cùng, chủ nghĩa xã hội muốn chiến thắng chủ nghĩa tư bản là phải chiến thắng về năng suất lao động”⁽¹⁾. Điều đó có nghĩa: thắng lợi trên lĩnh vực kinh tế là tiền đề, điều kiện cơ bản để giữ vững và phát huy thành quả cách mạng và nền móng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chính trị và kinh tế có mối quan hệ thống nhất biện chứng với nhau. Theo V.I Lê nin, chỉ có nắm vững phép biện chứng giữa chính trị và kinh tế thì mới có được sự thống nhất giữa hai mặt trong hoạt động lãnh đạo. Trong những năm thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP), V.I. Lê-nin đã rút ra nguyên lý về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị: “Chính trị là sự biểu hiện tập trung của kinh tế... chính trị không thể không chiếm địa vị hàng đầu so với kinh tế”⁽²⁾.

Vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê nin trong phát triển kinh tế của đất nước, Đảng ta đã có sự đổi mới mang tính đột phá kể từ Đại hội VI (năm 1986). Đại hội đề cao một nguyên tắc “đổi mới kinh tế đi đôi với

(¹) V.I. Lê nin: Toàn tập, tập 2, Nxb Tiến bộ, M, 1977, tr 139.

(²) V.I.Lênin: Toàn tập, tập 42, Nxb Tiến bộ, M, 1977, tr 311 – 312

* Tel:

đổi mới chính trị". Giá trị này thể hiện tính hệ thống, tính phát triển của mối quan hệ kinh tế với chính trị. Thực hiện nhất quán tư duy đó, Đảng ta đã mạnh dạn đổi mới đồng bộ cả thể chế lãnh đạo (Đảng lãnh đạo bằng chủ trương, đường lối, không làm thay...) với đổi mới cơ chế quản lý (từ tập trung quan liêu, bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng XHCN). Sự chuyển biến đó đã phát huy nội lực mạnh mẽ, đưa đất nước phát triển vượt bậc, tiến lên cùng thời đại.

Xuất phát từ những cơ sở lý luận trên và bám sát, thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế; thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã vận dụng có hiệu quả việc lãnh đạo phát triển kinh tế của địa phương. Năm 2014, trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và trong nước, tình hình kinh tế trong tỉnh cũng bị ảnh hưởng, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương nên hầu hết chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên đều đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 20%. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 170.600 tỷ đồng (vượt 165% so với kế hoạch); giá trị xuất khẩu đạt gần 9 tỷ USD (vượt gần 787% so với kế hoạch); tổng thu ngân sách đạt trên 5 ngàn tỷ đồng (tăng 15,1% so với kế hoạch); tỷ lệ hộ nghèo trong năm giảm xuống còn 9,17%... Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ và đạt được kết quả khá toàn diện. Những thành tựu trên đây là do sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; song nhìn dưới góc độ quản lý, có vai trò quyết định của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

NHẬN DIỆN TĂNG TRƯỞNG

Nhìn vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2014,

người ta dễ dàng nhận ra ngay những con số ấn tượng, mang tính phát triển "đột biến": tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 20%; giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt 174.600 tỷ đồng, vượt 265% kế hoạch; giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt 8,97 tỷ USD, bằng 897% kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 5.028 tỷ đồng, tăng 15,1% so với năm 2013...

Khi đánh giá sự phát triển kinh tế của mỗi địa phương, quốc gia, các nhà kinh tế thường quan tâm, xem xét đến chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vì đây là chỉ tiêu bao quát nhất. Trong đợt khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu vừa qua (kéo dài từ năm 2008 đến nay), nhiều quốc gia đã rơi vào tăng trưởng âm hoặc tăng trưởng rất thấp. Ngay cả khi nền kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi (khoảng từ năm 2013 đến nay), mức tăng trưởng của nhiều quốc gia cũng ở mức rất "khiêm tốn", chỉ một vài phần trăm. Việt Nam thuộc nhóm các nước đang phát triển, có nền kinh tế năng động, nhiều tiềm năng, có sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, kiên quyết và hợp lý, vì vậy, giai đoạn khó khăn đó chúng ta vẫn giữ được mức tăng trưởng dương, cao hơn mức trung bình của khu vực. Theo số liệu do Tổng cục Thống kê công bố, năm 2014 tăng trưởng kinh tế không chỉ về đích mà còn vượt kế hoạch. So với kế hoạch chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 5,8% mà Quốc hội đưa ra thì năm 2014 đạt 5,98%. Mức tăng trưởng năm 2014 cao hơn mức tăng trưởng 5,25% của năm 2012 và 5,42% của năm 2013. Đối với tỉnh Thái Nguyên, sự bứt phá còn ngoạn mục hơn: năm 2012 đạt 7,2%; năm 2013 đạt 6,7%; năm 2014 đạt 20%.

Tăng trưởng kinh tế đạt được là do sự tăng trưởng của nhiều ngành kinh tế gộp lại. Tuy nhiên, do tính đặc thù và những điều kiện cụ thể mà các ngành không có mức tăng trưởng đều như nhau. Rõ ràng, năm 2014 tăng trưởng trong sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của tỉnh chính là "đầu tàu" kéo tăng trưởng kinh tế tăng gấp 3 lần so với năm trước. Bên cạnh

một số ngành mang tính “truyền thông” của tỉnh đã phát triển ổn định từ nhiều năm nay như sắt thép, xi măng, may mặc, thì nổi lên và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của tỉnh là lắp ráp linh kiện điện tử (của Nhà máy Sam Sung Thái Nguyên) và khai thác, chế biến quặng đa kim (Mỏ đa kim Núi Pháo). Đó là kết quả của quá trình thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp và địa phương trong những năm qua. Dòng tiền đầu tư và giá trị doanh thu khi đi vào sản xuất của các nhà máy đã mang lại nguồn ngân sách không nhỏ cho địa phương và góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. Sản phẩm của hai đơn vị nêu trên chủ yếu là xuất khẩu, nên có thị trường rộng lớn, ổn định và còn nhiều tiềm năng. Mặt khác, hoạt động đầu tư của các đơn vị trên còn có mối liên quan đến tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực khác. Hàng ngàn tỉ đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng được giải ngân, đi vào trong dân; hàng ngàn tấn nguyên vật liệu xây dựng (sắt thép, xi măng, cát sỏi...) được tiêu thụ tại chỗ; hàng chục ngàn lao động được tuyển dụng; hàng trăm doanh nghiệp vệ tinh tiếp tục được xây dựng, hình thành... Đó thực sự là “cú hích” mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế của tỉnh.

VAI TRÒ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH

Năm 2014, Thái Nguyên trở thành tỉnh đứng thứ nhất về thu hút FDI của cả nước. Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho rằng: Thái Nguyên là một trong những tỉnh đã tận dụng được lợi thế và có những bước đột phá mới để thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Nếu như cuối năm 2012, Thái Nguyên đứng ở vị trí 44/63 tỉnh, thành phố thu hút đầu tư nước ngoài trong cả nước thì đến tháng 12-2013, với việc thu hút được 2 dự án lớn của tập đoàn Samsung đầu tư tại tỉnh, Thái Nguyên đã vươn lên đứng thứ 17/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Và trong năm 2014, Thái Nguyên tiếp tục thu hút được dự án Tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên-giai đoạn 2; đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố có đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thực tế cho thấy, để giúp kinh tế - xã hội phát triển, các địa phương trong cả nước đều bám sát vào những chủ trương, đường lối và định hướng của Trung ương, coi trọng việc thúc đẩy công nghiệp hóa - hiện đại hóa; và muốn vậy, tất yếu phải thúc đẩy đầu tư. Tuy nhiên, việc thúc đẩy đầu tư không chỉ đơn thuần là việc cấp phép đầu tư cho các doanh nghiệp hay quyết định chi tiền cho các chương trình, dự án đầu tư,... mà quan trọng là phải tìm ra những thế mạnh của mình để đầu tư sao cho phát huy được tối đa các tiềm năng sẵn có của địa phương; cùng với đó là nắm chắc và tận dụng tốt cơ hội đầu tư khi có cơ hội xuất hiện. Việc thúc đẩy đầu tư cũng phải được chuẩn bị tốt, bao gồm nhiều yếu tố: đẩy mạnh phát triển giáo dục, đào tạo; xây dựng hạ tầng cơ sở; cải cách hành chính; cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)... Đạt được những kết quả trên đây là do tỉnh đã thực hiện tốt các chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, trong đó, đặc biệt đã coi trọng việc thúc đẩy đầu tư, phát huy tiềm năng, thế mạnh và tận dụng cơ hội để phát triển kinh tế.

Thái Nguyên là một trong những địa phương có nhiều khu công nghiệp và được đầu tư xây dựng sớm nhất trong cả nước. Từ năm 2010, UBND tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, theo đó, Tỉnh đã quy hoạch 28 cụm công nghiệp, diện tích 1.160,83 ha và dự kiến dành quỹ đất tại các phường, xã để phát triển từ 1 đến 3 cụm công nghiệp, tổng diện tích không quá 10 ha. Đến hết năm 2010 đã có 18 cụm công nghiệp được phê duyệt quy hoạch chi tiết với diện tích 620 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp là 407,6 ha. Tỉnh phấn đấu đến năm 2015 cơ bản lập xong quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; trong đó đầu tư cơ sở hạ tầng 728 ha, với tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp giai đoạn 2011-2015 là 3.384,5 tỷ đồng.

Cùng với đó, Thái Nguyên đang tích cực thực hiện đề án “Cải thiện môi trường đầu tư”, tiếp

tục cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư như: quy định ưu đãi khuyến khích đầu tư trong nước của tỉnh Thái Nguyên; quy định về một số biện pháp khuyến khích và bảo đảm đầu tư trực tiếp nước ngoài; quy định về tiếp nhận, thẩm định cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy phép đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển làng nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi; tổ chức nhiều chương trình xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Các thủ tục hành chính mới ban hành được kiểm soát chặt chẽ và rà soát thường xuyên; thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số cải cách hành chính Par-Index.

Bám sát định hướng và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, năm 2014, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng những đề án, chương trình, mục tiêu cụ thể. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kết luận số 98-KL/TU về lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2014. Công tác tham mưu thu hút đầu tư được đẩy mạnh, đã chỉ đạo tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng ngoại giao kinh tế, thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Thường trực Tỉnh ủy ra Thông báo kết luận về chủ trương cho Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên được thực hiện Dự án Tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên - giai đoạn 2 “Dự án SEVT2” tại Khu công nghiệp Yên Bình I, huyện Phổ Yên, với tổng vốn đầu tư: 3 tỷ USD. Tiếp tục thu hút được 38 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư trên 3.500 tỷ đồng; 22 dự án FDI mới với tổng vốn đầu tư đăng ký 163,18 triệu USD; lũy kế đến đầu

năm 2015, trên địa bàn tỉnh có 66 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 3.776 triệu USD.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kết luận số 130-KL/TU ngày 10/7/2014 thống nhất chỉ đạo đưa 6 dự án, công trình không có tính khả thi ra khỏi danh mục trọng điểm của tỉnh, giai đoạn 2011 - 2015 để tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các công trình. Cùng với đó, tỉnh đã có những giải pháp giúp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp trên địa bàn, nhất là một số sản phẩm chủ lực của tỉnh như sắt thép, xi măng (chặng hạn cho phép ứng xi măng để xây dựng các công trình nông thôn mới...); tạo điều kiện thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất sản phẩm điện tử, thiết bị truyền thông, quặng kim loại màu và chuyển dịch cơ cấu nội ngành công nghiệp...

Công tác quản lý, phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được chú trọng. Tỉnh ủy đánh giá tình hình doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn và ban hành Kết luận số 138-KL/TU ngày 19/8/2014 chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2014 - 2015. Trong năm, đã có 342 doanh nghiệp được cấp mới đăng ký kinh doanh với số vốn 1.185 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn đạt 4.205 với số vốn đăng ký trên 30.300 tỷ đồng.

Tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận số 10-KL/TW Hội nghị Trung ương 3 Khóa XI và Kết luận số 74-KL/TW Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về chủ trương cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Trong đó, về tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công, trên cơ sở rà soát các nguồn vốn, xây dựng nguyên tắc phân bổ theo hướng trả các khoản nợ, quyết toán hoàn công

các công trình đã hoàn thành theo thứ tự ưu tiên; bố trí vốn cho các công trình chuyển tiếp, sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả; khởi công mới các công trình cấp bách, quan trọng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Cơ cấu lại thị trường tài chính, trọng tâm là hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng. Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý. Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về *"Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020"*, Tỉnh ủy đã chỉ đạo, định hướng phát triển 3 lĩnh vực hạ tầng ưu tiên, gồm: Hạ tầng giao thông; Hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và hạ tầng giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ.

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 04/12/2014 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2015. Nghị quyết đã chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Ưu tiên nguồn lực cho các chương trình, đề án, dự án trọng điểm, quan trọng hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2015, nhất là các công trình hạ tầng giao thông, xây dựng kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp, đô thị, hạ tầng phục vụ phát triển thương mại, dịch vụ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư vào tỉnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, trong đó tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, quản lý đô

thị, thu ngân sách... đảm bảo huy động có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nghị quyết cũng nêu lên những giải pháp chủ yếu, trong đó, về sản xuất công nghiệp: Tiến hành rà soát các quy hoạch phát triển, kịp thời điều chỉnh bổ sung phục vụ cho yêu cầu thu hút đầu tư. Tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp về nguồn vốn đầu tư, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, vùng nguyên liệu tập trung; rà soát, tổ chức lại sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ gắn với bảo vệ môi trường nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Tập trung sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là những mặt hàng có giá trị gia tăng cao, hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô và sơ chế. Tăng cường quản lý nhập khẩu hàng tiêu dùng không thiết yếu, thiết bị công nghệ, các mặt hàng trong nước đã sản xuất được. Cùng với đó là các giải pháp về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị; phát triển văn hoá - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; về khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường; tăng cường công tác quốc phòng - an ninh và công tác nội chính...

KẾT LUẬN

Từ những phân tích trên đây cho thấy: năm 2014, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế; tạo ra sự ổn định chính trị, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Những thay đổi đó có đóng góp quan trọng, mang ý nghĩa quyết định của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Triển khai thực hiện những định hướng và giải pháp đề ra cho năm 2015, trên tinh thần đoàn kết, nhất trí, phát huy sức mạnh tập thể; cùng với việc làm tốt công tác xây dựng đảng, nhất là tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX;

chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành các mục tiêu phát triển của năm 2015 đã đề ra, với nhiều chỉ tiêu dự kiến tăng trưởng cao hơn năm 2014./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. V.I. Lê nin: Toàn tập, tập 2, Nxb Tiến bộ, M., 1977.
2. V.I. Lê nin: Toàn tập, tập 42, Nxb Tiến bộ, M., 1977.
3. Văn kiện ĐHĐB toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H., 2011.
4. Trần Ngọc Hiền, *Đặc điểm mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị ở Việt Nam - Vấn đề và giải pháp*, Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 7/7/2009.
5. Nguyễn Thị Thanh Huyền, *Chính sách kinh tế mới của V.I. Lê-nin - Cơ sở lý luận và thực tiễn*

quan trọng của đường lối đổi mới, Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 16/6/2014.

6. Tỉnh ủy Thái Nguyên, *Báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010 – 2015*, Số 210-BC/TU, ngày 15/7/2013.
7. Tỉnh ủy Thái Nguyên, *Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng của tỉnh Thái Nguyên năm 2014*, Số 340-BC/TU, ngày 09/01/2015.
8. Tỉnh ủy Thái Nguyên, *Nghị quyết Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2015*, Số 09-NQ/TU, ngày 04/12/2014

SUMMARY

LEADERSHIP AND DIRECTION ROLE OF THAI NGUYEN PROVINCIAL PARTY IN THE PROVINCE'S ECONOMIC GROWTH IN 2014

Tran Quoc To*

Thai Nguyen Provincial People's Committee

In 2014, the growth rate of gross domestic products (GDP) of Thai Nguyen province reached 20%, three times as much as that in 2013 (6.7%), which is mostly contributed by the activities of major projects such as Samsung and Nui Phao. These projects, which were completed and went into production, have promoted the socio-economic development of the province, which is the result of not only the concentration of resources and business investment promotion but also positive impacts from the local authorities, among which the most decisive factor is the leadership and direction of the Provincial Party, People's Council and People's Committee.

Through research and analysis of indicators and data, the author has found the "core" factors affecting the province's economic growth in 2014, including specific sectors and units (micro factors) and the guidelines and policy decisions of the provincial government (the macro factors). Besides, some orientations of economic development of the province in future are proposed.

Key words: *GDP, Thai Nguyen, attracting FDI; Resolution No. 09-NQ / TU*

Ngày nhận bài: 24/02/2015; Ngày phản biện: 10/3/2015; Ngày duyệt đăng: 03/4/2015
Phản biện khoa học: *TS. Lê Quang Dực – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên*

* Tel: